

Ninh Thuận, ngày tháng 8 năm 2024.

Số: /BC-LĐLĐ

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động công đoàn tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2024

I. Tình hình đoàn viên, người lao động

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng tiếp tục ổn định, các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, nên tình hình việc làm, thu nhập và tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, người lao động cơ bản ổn định. Đoàn viên, người lao động tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý thức chấp hành pháp luật lao động, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; an tâm lao động sản xuất, công tác; tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động do các cấp công đoàn tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng 8 (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9).

II. Hoạt động công đoàn trọng tâm

1. Thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động

Công tác tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật được quan tâm thực hiện; Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) do Tổng Liên đoàn tổ chức; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh trong các cấp công đoàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030, theo chủ trương của Tổng Liên đoàn và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, tham gia cùng với các ngành chức năng thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động; an toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội; bình đẳng giới tại 05 doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành tổ chức giám sát đối với 10 doanh nghiệp về chấp hành một số nội dung của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính Công đoàn; việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, như: hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương; Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Việc phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cấp công đoàn tiếp tục có hiệu quả, trọng tâm là phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách liên quan đến người lao động theo quy định của pháp luật. Trong tháng, có thêm 11 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức đối

thoại với người sử dụng tại nơi làm việc; ký mới 03 bản thỏa ước lao động tập thể và 04 doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung, ký lại thỏa ước lao động tập thể. Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với 03 doanh nghiệp về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024, theo tinh thần Quyết định số 03-QĐ/BCĐ, ngày 04/5/2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh. Triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể ở doanh nghiệp.

Trong công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức bàn giao 03 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Liên đoàn Lao động huyện Ninh Hải và Công đoàn Viên chức; sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả 05 năm thực hiện thành lập, sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động Quỹ “Mái ấm công đoàn” giai đoạn 2019-2024, theo chủ trương của Tổng Liên đoàn. Chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức “Bữa cơm công đoàn”, có 30 công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức “Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động. Nhân dịp này, Công đoàn Các khu Công nghiệp tổ chức “Bữa cơm công đoàn” cho 250 đoàn viên, người lao động tại các công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH May mặc Minh Sơn, Công ty Cổ phần Yên Việt, Công ty Cổ phần Nhựa Ninh Thuận và trao tặng 20 suất quà bằng tiền mặt, trị giá 10 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong buổi Lễ thành lập 02 nghiệp đoàn nghề cá Mỹ Tân 1 và Mỹ Tân 2, Liên đoàn Lao động huyện Ninh Hải tặng 06 suất quà bằng tiền mặt, trị giá 3 triệu đồng cho đoàn viên nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp công đoàn vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo” ở địa phương.

2. Công tác tuyên truyền, vận động; tổ chức phong trào thi đua

Các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9); 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 55 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2024); 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 113 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các ngày kỷ niệm của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh do các ngành, tỉnh triển khai. Vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024”, “Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ Ba - năm 2025” và “Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ Năm, năm 2024 - 2025”, do các ngành Trung ương tổ chức. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động; một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, như: Thi đấu cầu lông, bóng bàn, bóng đá mini, thi tiếng hát Karaoke, thi ẩm thực, cắm hoa nghệ thuật,... đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch đến các cấp công đoàn về công tác xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024; đồng thời, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả 10 năm việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04b/NQ-TLĐ, ngày 15/7/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao

động Việt Nam (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới” và Nghị quyết số 03a/NQ-TLĐ, ngày 17/02/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về “Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất”.

Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai, thực hiện Phát động phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029, do Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động. Triển khai xét khen thưởng công đoàn cơ sở các trường năm học 2023-2024.

3. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; kiểm tra công đoàn

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quan tâm thực hiện. Trong tháng, đã phát triển tăng 150 đoàn viên, thành lập 01 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; thành lập 02 nghiệp đoàn cơ sở ở khu vực phi chính thức, kết nạp mới 46 đoàn viên^[1]. Cùng với công tác phát triển đoàn viên, ngày 09/8/2024, Đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận về việc khảo sát, nghiên cứu, xây dựng các Đề án “Thí điểm mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở doanh nghiệp có dưới 25 đoàn viên”, “Thí điểm mô hình công đoàn khu vực ở một số địa phương ít doanh nghiệp” và đánh giá tình hình, kết quả 05 năm việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-TLĐ, ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới” đối với Công đoàn tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời, chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm việc của Đoàn công tác của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn với Cấp ủy địa phương, các ngành và Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2024.

Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai việc lấy ý kiến góp ý các dự thảo văn bản về công tác tổ chức, cán bộ năm 2024 của Tổng Liên đoàn, như: Quy định mối quan hệ phối hợp công tác giữa công đoàn ngành trung ương và tương đương với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Quy định bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc tại công đoàn cơ sở và Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn, đoàn viên công đoàn. Tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả 10 năm việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 51 CT/TU, ngày 19/5/2014 của Ban

^[1] Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thành lập mới công đoàn cơ sở Công ty TNHH Takashima VN Detailing Steel, với 20 đoàn viên; Công đoàn Các khu Công nghiệp phát triển tăng 130 đoàn viên. Liên đoàn Lao động huyện Ninh Hải thành lập mới nghiệp đoàn nghề cá Mỹ Tân 1, với 22 đoàn viên và nghiệp đoàn nghề cá Mỹ Tân 2, với 24 đoàn viên.

Thường vụ Tỉnh ủy về “Lãnh đạo triển khai thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội; Quy định tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 24/6/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới”. Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 75 cán bộ công đoàn các cấp về công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở; kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; cử 05 cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Tổng Liên đoàn tổ chức về kiến thức, kỹ năng thương lượng tập thể về tiền lương; công tác tổ chức, cán bộ công đoàn; giảng viên kiêm chức.

Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Trong tháng, Ủy ban kiểm tra các Công đoàn huyện, thành phố, Công đoàn ngành đã thực hiện 40 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ, quản lý tài chính, tài sản đối với công đoàn cơ sở trực thuộc. Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo phục vụ Đoàn công tác của Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn kiểm tra về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với Liên đoàn Lao động tỉnh. Trong tháng, đã tiếp và tư vấn cho 01 đoàn viên về thủ tục hưởng chế độ phụ cấp độc hại.

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9

1. Nhiệm vụ trọng tâm trước hết là, tập trung rà soát kết quả để có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2024.

2. Tham gia cùng với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại các doanh nghiệp. Thực hiện tốt vai trò đại diện người lao động trong đối thoại, thương lượng tập thể. Chỉ đạo các Công đoàn huyện, thành phố, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh hướng dẫn các công đoàn cơ sở trường học xây dựng kế hoạch phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2024-2025.

3. Tuyên truyền các chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo, giải pháp của Chính phủ, các cấp công đoàn và ngành, địa phương liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và tổ chức Công đoàn. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm an toàn giao thông (tháng 9). Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của đoàn viên, người lao động và tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp để kịp thời có biện pháp giải quyết. Duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần trong đoàn viên, người lao động.

4. Duy trì, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua đã phát động trong đoàn viên, người lao động; gắn với các phong trào thi đua chuyên đề của địa phương, để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm. Đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chú trọng các hình thức phát triển đoàn viên khu vực phi chính thức, phân đấu

hoàn thành chỉ tiêu đã được phân bổ. Tiếp tục tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn các cấp theo kế hoạch.

5. Hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động dịp Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi (15/8 Âm lịch); kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10) và hướng dẫn bình chọn đoàn viên, lao động nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024.

6. Tập trung đôn đốc thực hiện việc thu tài chính công đoàn; quản lý chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm, tập trung nguồn lực phục vụ hiệu quả hoạt động công đoàn. Hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng dự toán thu, chi tài chính năm 2025.

Trên đây là kết quả hoạt động công đoàn tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2024./.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

Nơi nhận:

- Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các Ban LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ huyện, t.phố, CĐ ngành, CDCKCN;
- Website LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT, VP.

Nguyễn Hữu Hòa